

#### IV. TÁM PHÁP BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

##### 1. *Không Bệnh Mà Tự Đòi Sữa*

Phật tại nước Ca-tỳ-la vệ, lúc đó có Thích Ma-ha-nam thỉnh Phật và hai bộ Tăng vào ngày mai thọ thực, Phật im lặng nhận lời, Thích Ma-ha-nam biết Phật đã nhận lời liền đánh lễ Phật hữu nhiễu rồi ra về. Về đến nhà ngay trong đêm đó lo sửa soạn đủ các món ăn ngon, sáng sớm trải tòa rồi sai sứ đến bạch Phật: “Đã đến giờ thọ thực, xin Phật tự biết thời”. Phật cùng hai bộ Tăng đến nhà ngồi vào chỗ ngồi, Thích Ma-ha-nam tự tay dâng các món ăn ngon với nước sữa được thảo ra cúng dường, khiến cho tất cả đều được no đủ. Lúc đó Tỳ-kheo-ni trợ giúp Điều đạt thọ cơm đầy bát rồi chan nước sữa thảo được lên, nhưng lại không ăn mà ngồi nhìn ngó bốn phía. Thích Ma-ha-nam đi tới lui xem ai ăn, ai không ăn thì thấy Tỳ-kheo-ni này ngồi nhìn bốn phía mà không ăn liền hỏi vì sao không ăn, đáp: “Ông có sữa chưa nấu với thảo được không, nếu có tôi sẽ ăn”, liền nói: “Nước sữa thảo được này rất bổ dưỡng, cô nên ăn; nếu có sữa chưa nấu với thảo được tôi sẽ mang ra dâng cúng”, lại hỏi: “Vậy ông có tô, sanh tô, thực tô, dầu, cá, thịt, nem không, nếu có tôi sẽ ăn”, liền nói: “Nước sữa thảo được này rất bổ dưỡng, cô nên ăn; nếu có tô, sanh tô... tôi sẽ mang ra cúng dường”, liền nói: “Ông nếu không đủ sức và có thể tùy ý cúng dường thì sao lại thỉnh Phật và Tăng. Nếu người khác thỉnh thì họ đã tùy ý cúng dường rồi, loại sữa chín này ở đâu mà không có”. Thích Ma-ha-nam-là người tốt nên không quở trách, nhưng các tùy tùng của Thích Ma-ha-nam nghe thấy rồi liền quở trách: “Thích Ma-ha-nam cúng dường chúng Tăng như phụng sự Đại gia, Tỳ-kheo-ni sao lại hiện tiền hủy nhục”. Phật từ xa nghe thấy việc này rồi nên sau khi thọ thực xong trở về liền vì việc này nhóm hai bộ Tăng quở trách Tỳ-kheo-ni này: “Thích Ma-ha-nam cúng dường chúng Tăng như phụng sự Đại gia, Tỳ-kheo-ni sao lại hiện tiền hủy nhục”, quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỳ-kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỳ-kheo-ni không bệnh mà tự đòi sữa cho mình, Tỳ-kheo-ni này nên đối trước các Tỳ-kheo-ni nói việc này, nói rằng: “Tôi đã phạm pháp đáng quở trách, không phải đạo tùy thuận, đáng hối lỗi, tôi nay xin hối lỗi”. Đây là pháp Ba-la-đề-đề-xá-ni thứ nhất.

Tướng phạm trong giới này là nếu không bệnh mà đòi xin sữa, được thì phạm Ba-dật-đề, không được thì phạm Đột-kiết-la. Nếu xin cho người bệnh thì không phạm, hoặc bên bà con đòi xin, hoặc trước đã được thỉnh hoặc không đòi hỏi mà tự được thì không phạm.

- Bảy pháp sau là đòi lạc, sanh tô, thực tô, dầu, cá, thịt và nem cũng giống như pháp thứ nhất.

## V. BÁT KÍNH PHÁP

Vào ngày bố tát, Tỳ-kheo-ni nên đến trong Tăng tùy ý thỉnh một Tỳ-kheo để thọ pháp giáo giới, Tỳ-kheo-ni tăng phải hòa hợp, Ni tăng sai một Tỳ-kheo-ni cùng một bạn ni đến chỗ Tỳ-kheo giáo giới, đánh lễ rồi bạch: “Tỳ-kheo-ni tăng hòa hợp xin đánh lễ Tỳ-kheo tăng hòa hợp cầu giáo giới mỗi nửa tháng, nếu có giáo giới gì, chúng con sẽ thọ trì”, Tỳ-kheo nói: “Phật Bà-già-bà, Thích-ca-mâu-ni Đa-đà-a-già-độ A-la-ha-tam-miêu-tam Phật đà là bậc tri giả, kiến giả đã nói bát kính pháp cho Tỳ-kheo-ni. tám pháp này là:

1. Tỳ-kheo-ni dù một trăm tuổi hạ, gặp Tỳ-kheo mới thọ giới cụ túc phải kính nhường đánh lễ.
2. Tỳ-kheo-ni nên đến Tỳ-kheo tăng cầu thọ giới cụ túc .
3. Nếu Tỳ-kheo-ni phạm Tăng tàn phải ở trong hai bộ Tăng xin pháp nửa tháng Ma-na-đỏa.
4. nơi trú xứ không có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni không được an cư.
5. Tỳ-kheo-ni an cư xong nên đến trong Tỳ-kheo tăng cầu ba việc tự tứ nói tội thấy nghe nghi.
6. Tỳ-kheo-ni mỗi nửa tháng nên đến Tỳ-kheo tăng thọ bát kính pháp.
7. Nếu Tỳ-kheo-ni muốn hỏi Tỳ-kheo nên hỏi trước: Xin phép được hỏi về Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm”, nếu Tỳ-kheo cho hỏi mới được hỏi, nếu không cho thì không được hỏi.
8. Tỳ-kheo-ni không được nói tội thấy nghe nghi của tỳ-kheo.

Tỳ-kheo-ni sau khi thọ tám pháp này, vào lúc bố tát nên ở trong Ni tăng nói lại tám pháp này. Bố tát xong, hôm sau Tỳ-kheo-ni thọ tám pháp này hôm trước nên trở lại chỗ Tỳ-kheo giáo giới, đánh lễ rồi bạch rằng: “Tỳ-kheo-ni tăng hòa hợp đánh lễ Tỳ-kheo tăng hòa hợp, Tỳ-kheo-ni tăng đã bố tát xong”.

Tỳ-kheo giáo giới này vào lúc Tăng hòa hợp thuyết giới khi nghe Tỳ-kheo thuyết giới hỏi: “Tăng nay hòa hợp để làm gì?”, nên ở trong Tăng bạch: “Tỳ-kheo-ni tăng hòa hợp đánh lễ Tỳ-kheo tăng hòa hợp cầu giáo giới mỗi nửa tháng, nếu có giáo giới gì đều sẽ thọ trì”, Thượng tòa nên nói: “Nếu Tỳ-kheo-ni tăng đã hòa hợp thì không cần tác pháp yết ma giáo giới”, Tỳ-kheo này nên trở ra nói với Tỳ-kheo-ni: “Tăng bảo Tỳ-kheo-ni tăng đã hòa hợp thì không cần tác pháp yết ma giáo giới”. Tỳ-kheo giáo giới Tỳ-kheo-ni không được xuất giới, nếu xuất giới thì phạm Đột-kiết-la.

